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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
สมัยสามัญ สมัยแรก 

ครั้งที่ 1/2559 
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
............................................... 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายค า  บรรดาศักดิ์ 
นายนิติชา  กล้าหาญ 
นางสุกัญญา  บัวส าราญ 
นายอาคม  บรรดาศักดิ์ 
นายเกียรติชัย  ช่างปลูก 
นายชาญชัย  โต๊ะไธสง 
นายทองคุณ  ไปไหน 
นายหวั่น  กุลวงศ์ 
นายราชันย์  จันทร์วัน 
นายชาญชัย  พันอินจ่อง 
นางปราณี  สมนอก 
นายอ่อน  บุญสวาย 
นายพิสิทธิ์  โหมดนอก 
นายณัฐวุฒิ  การชงัด 
นางนริสรา  บุษย์ศรี 
นางลูกชิ้น  พิมพ์อุบล 
นายพงค์สิทธิ์  อ่วยนอก 
 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 

ค า  บรรดาศักดิ์ 
นิติชา  กล้าหาญ 
สุกัญญา  บัวส าราญ 
อาคม  บรรดาศักดิ์ 
เกียรติชัย  ช่างปลูก 
ชาญชัย  โต๊ะไธสง 
ทองคุณ  ไปไหน 
หวั่น  กุลวงศ์ 
ราชันย์  จันทร์วัน 
ชาญชัย  พันอินจ่อง 
ปราณี  สมนอก 
อ่อน  บุญสวาย 
พิสิทธิ์  โหมดนอก 
ณัฐวุฒิ  การชงัด 
นริสรา  บุษย์ศรี 
ลูกชิ้น  พิมพ์อุบล 
พงค์สิทธิ์  อ่วยนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายหมาก  สมนอก 
นายวรากร  เขียนนอก 
นางสาลินี  บุดดาวงค์ 
นายกิตติ  กิ่งแก้ว 
ด.ต.เสคิด  จันดี 
ด.ต.นิติภูมิ  ทองไชย 
พ.จ.อ.อุดมพร ปาติเต 
นางพิมพ์ณดา  พืชมาก 
น.ส.พินณพัชศ์ แก้วกัลพัฒน์ 
 

นายก อบต.โพนทอง 
รองนายก อบต.โพนทอง 
รองนายก อบต.โพนทอง 

เลขานุการนายก อบต.โพนทอง 
ผบ.หมู่ (ป) สภ.สีดา 
ผบ.หมู่ (ป) สภ.สีดา 

นักบริหารงานสาธารณสุข ทต.สีดา 
หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 

ผอ.กองการศึกษาฯ 

หมาก  สมนอก 
วรากร  เขียนนอก 
สาลินี  บุดดาวงค์ 
กิตติ  กิ่งแก้ว 
ด.ต.เสคิด  จันดี 
ด.ต.นิติภูมิ  ทองไชย 
อุดมพร ปาติเต 
พิมพ์ณดา  พืชมาก 
พินณพัชศ์ แก้วกัลพัฒน์ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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น.ส.นัยนา มาสีดา 
นายลิขิต ประยูรสิงห์ 
นางสาวนงค์ฤทธิ์ ดีสวน 
นายสุทิน  พลเมืองดี 
นางสุเนตร  ประยูรสิงห์ 
 

รักษาการ หน.สป.ทต.สีดา 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
นักบริหารงานสาธารณสุข 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

นัยนา มาสีดา 
ลิขิต ประยูรสิงห์ 
นงค์ฤทธิ์ ดีสวน 
สุทิน  พลเมืองดี 
สุเนตร  ประยูรสิงห์ 
 

 

 
   เริ่มประชุมเวลา 09.20 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ จึงเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชา   
พระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.1 เรื่อง การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักทรัพย์ค้้าประกัน 
  คดียาเสพติด 
   ด้วยศูนย์อ้านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา 

(ศอ .ปส .จ.นม .) ได้รับแจ้งว่า มีนายประกันอาชีพ ขอยืม /ขอเช่าโฉนดที่ดินจาก
ประชาชน มาเป็นหลักทรัพย์ค้้าประกันผู้ต้องหาคดียาเสพติด โดยให้ค่าตอบแทน ซึ่ง
ภายหลังปรากฏว่าผู้ต้องหาหลบหนีคดี เป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินได้รับความเสียหาย
จากการที่ศาลบังคับหลักประกันตามสัญญาประกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่เจ้าของที่ดินและประชาชนทั่วไป กรณีถูกนายประกันอาชีพหลอกลวง ขอ
ยืม/ขอเช่าโฉนดที่ดินมาประกันผู้ต้องหา จึงประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังการให้ผู้อื่น
ยืม/เช่าโฉนดที่ดินน้าเป็นหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาทุกกรณี 

 1.2 เรื่อง การจัดกิจกรรม “คลินิกแก้จน ” ประจ้าปี 2559 และสานสัมพันธ์
เครือข่าย ภาคีพัฒนา (พัฒนาชุมชน) 

  ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอสีดา ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกอทุน
หมู่บ้าน และชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอ้าเภอสีดา ก้าหนดจัดกิจกรรม “คลินิกแก้จน” 
ประจ้าปี 2559 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามท่ีว่าการอ้าเภอสีดา 
โดยมีวัตถุประสงค์กิจกรรมดังนี้ 

   -  จัดคลินิกเสริมความรู้ด้านอาชีพแก่ครัวเรือนยากน 
  -  จัดหาถุงยังชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ .       

และครัวเรือนยากจน เวทีประชาคมรับรอง 
  -  แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ภาคีพัฒนา 
  -  มอบทุนการศึกษาบุตร สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
ที่ประชุม รบัทราบ 
 
 
 
        /ระเบียบวาระท่ี 2……. 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1/2558  
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558) 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่าน ได้ช่วยกันตรวจสอบรางานการประชุมครั้งที่แล้ว ว่ามี    
ข้อความใดขาดตกบกพร่อง ที่ต้องการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม มติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม เรื่อง ติดตามโครงการและงบประมาณภายในหมู่บ้าน 
 1. โครงการขุดลอกล าห้วยยางเดิม หมู่ที่ 10 
  2. ถนนเข้าหมู่บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 
 3. โครงการอื่นภายในหมู่บ้าน 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ ท่านพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก ได้ตั้งกระทู้ถาม 
นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก สอบถามเกี่ยวกับโครงการขุดลอกล าห้วยยางเดิม หมู่ที่ 10 ซึ่งมีระยะทางยาว 107  
(ส.อบต.ม.10) เมตร ก้นกว้าง 5 เมตร ปากกว้าง 15 เมตร ลึก 2.50 เมตร ซึ่งการด าเนินงานก็ตรง

ตามแบบ ถามว่าท าไมถึงท าการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงหน้าฝน  ท าไมไม่จัดซื้อจัดจ้าง
ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งถ้าเป็นโครงการของหน่วยงานอื่น เราก็คงไม่สามารถท่ีจะไป
ก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินการได้ แต่โครงการดังกล่าว เป็นโครงการของ
หน่วยงานเรา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ก็น่าจะก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการที่เหมาะสมได้ ซึ่งในช่วงแรกที่ผู้รับจ้างเข้าไปด าเนินการเป็นช่วงน้ าหลาก 
ท าให้พี่น้องประชาชนที่ท าการเกษตรบริเวณนั้น ไม่สามารถสัญจรไปมาได้         
การด าเนินงานก็ไม่สามารถด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จได้ ผู้รับจ้างจงได้น ารถออกมา 
พอมาช่วงที่ 2 ผู้รับจ้างได้น ารถกลับเข้าไปด าเนินการต่อ แต่สภาพพ้ืนที่ก็ยังไม่มี
ความพร้อม เพราะดินยังอมความชื้นอยู่ ขุดลงไปดินก็ไหล สภาพพ้ืนที่แบบนี้ ท าให้
เกิดความเสียหายทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ซึ่งโครงการนี้ก็ท าแล้วเสร็จตามแบบ     
และผู้รับจ้างก็ได้ท าเพ่ิมเติมให้ก็ดี แต่ประเด็นอยู่ที่ท าไมการด าเนินการโครงการนี้   
ไม่ด าเนินการในช่วงที่ดินมีสภาพที่ดีกว่านี้ ซึ่งโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการมา          
ก็ไม่ค่อย ดีเท่าไร ยกตัวอย่างโครงการของหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 โครงการขุดหนอง      
ที่หมู่ 4 แล้วน าดินไปทิ้งในเขตพ้ืนที่ต าบลวังหิน โดยที่ยังไม่มีหนังสือยินยอม ท าให้
เกิดปัญหาต้องเสียงบประมาณย้ายดินออกมา ในส่วนของโครงการขุดลอก           
ล าห้วยยาง  อยากให้เป็นโครงการกรณีศึกษา เพราะหลาย ๆ โครงการที่ด าเนินการ
มาก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ กระทู้ที่ 2 ถนนทางเข้าหมู่บ้านหนองพลวง ทราบดีว่า
เป็นงบประมาณของ อบจ . แต่ก็อยู่ในพื้นท่ี อบต .โพนทอง ซึ่งถนนทางเข้าหมู่บ้าน
เส้นนี้มีปัญหามาโดยลอด เมื่อย้อนไปหลายปีก่อน ทาง อบต .โพนทอง ก็ได้แก้ไขโดย
การไปปรับเกรด ช่วงที่ผ่านมาทราบว่าที่ไปให้ด าเ นินการปรับเกรด เพราะอยู่ในช่วง
ระยะเวลาค้ าประกัน 2 ปี โชคดีท่ีท่านรองเปี๊ยก รองนายก อบต .ปากช่อง ท่านมา
ด าเนินการแก้ไขให้ ไม่ว่าถนนเส้นนี้จะเป็นของ อบจ . หรือ อบต . ก็ขอฝากให้ท่าน
นายก ได้ประสานกับทาง อบจ. เพ่ือมาด าเนินการแก้ไขให้ หรือจะแก้ไขโดยการปรับ
เกรดเหมือนที่เคยผ่านมาก็ได้ เพราะพ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริง ๆ  

  กระทู้ที่ 3 โครงการต่าง ๆ ที่ลงไปในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงการร่องระบายน้ า 
โครงการซ่อมแซมเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็ต้องขอขอบคุณ แต่สิ่งที่จะถาม       

 
       /อยากทราบว่าโครงการต่าง ๆ....... 
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  อยากทราบว่าโครงการต่าง ๆ ใช้งบประมาณจากส่วนใด เท่าไร อยากให้ท่าน
ผู้บริหารได้ชี้แจง เพราะจะได้น าไปชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ            
และขอขอบคุณท่านนายกที่ได้เชิญวิทยากรจากทาง ปปช . มาอบรมให้ความรู้กับ
สมาชิก ในส่วนของโครงการต่าง ๆ อยากให้พี่ น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการด้วย และก่อนที่โครงการจะลงไปด าเนินการไปในพ้ืนที่ อยากให้แล้ว
สมาชิกก่อนที่จะด าเนินการ และขอให้แจ้งว่าใครเป็นผู้รับจ้าง งบประมาณเท่าใด 
เพ่ือที่จะได้ประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวในหมู่บ้านให้รับทราบข้อมูล 

นายก อบต. ด้วยความยินดี ในสิ่งที่ได้ซักถามมา ก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหา และพร้อมที่จะชี้แจง 
แม้ว่ามุมมองในการบริหารจัดการจะมีมุมมองที่แตกต่างกัน ในส่วนของโครงการ   
ร่องระบายน้ า งบประมาณต่าง ๆ จะมอบหมาย ผอ .กองช่างได้ชี้แ จง ส่วนโครงการ
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะมอบหมายให้รอ งวรากรได้ชี้แจง ส่วนโครงการถนน
ทางเข้าหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นงบประมาณของ อบจ . แต่ทาง อบต . เองก็สามารถที่จะ
ด าเนินการซ่อมแซมได้ ซึ่งงบประมาณของทาง อบจ. ที่ท าถนนเส้นนี้เป็นงบประมาณ
ในการซ่อมแซม จะให้แข็งแรง มั่นคง ก็คงไม่ใช่ แต่ก็ได้พูดคุย กับท่าน สจ . ว่าจะ
ด าเนินปรับเ กรด แต่ท่าน สจ . บอกว่าอย่างเพ่ิงท าเลย พอดีพ่อท่านเสีย ในช่วงนั้น 
พอดีได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองเปี๊ยก อาสาที่จะมาด าเนินการซ่อมให้ และ
ท่าน สจ . บอกว่าถนนเส้นนี้ ได้ตั้งงบประมาณ จัดท าเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้ว ในข้อบัญญัติของปีงบประมาณ  2559 จะได้ด าเนินก ารแน่นอน แต่ไม่ทราบว่า
จะด าเนินการในช่วงไหน ส่วนเรื่องการน าดินที่ขุดสระไปทิ้งท่ีต าบลวังหิน ก่อนที่จะ
น าดินไปทิ้ง  ก็ได้มีการประสานกันด้วยวาจา กับทางผู้น าของบ้านมะค่า และผู้น า , 
รองนายก ของต าบลวังหินแล้ว เพียงแต่ไม่ได้ท าเป็นหนังสือ ซึ่งต่อมาทางวังหินแจ้ง
มาว่ามีชาวบ้านไปร้องเรียน  ว่าบริเวณท่ีน าดินไปทิ้งเป็นป่าเห็ด จึงได้แจ้งมาให้ทาง 
อบต . รีบขนย้ายดินออกมา และได้ก าหนดระยะเวลาให้รีบขนย้ายดินออกส าหรับ
ถนนทางเข้าหมู่บ้าน ท่าน สจ. รับปากว่า ทาง  อบจ. จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

นายวรากร เขียนนอก ชี้แจงโครงการขุดลอกล าห้วยยาง ได้โอนงบประมาณมาจากโครงการประปาของ  
(รองนายก อบต.) อบต .โพนทอง งบประมาณ 100 ,000 บาท สาเหตุที่ต้องโอนงบประมาณมา 

เนื่องจากมีโครงการขุดลอกหนองใหญ่ ท าให้สภาพพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถท่ี
จะด าเนินการได้ในตอนนี้ ต้องรอให้สภาพพ้ืนที่มีความแน่นอนเสียก่อน จึงได้ ขอ
อนุมัติ จากทางสภาฯ โอนงบประมาณมาด าเนินการขุดลอกล าห้วยยาง             
โอนงบประมาณในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นงบประมาณของปี 2558 จึงต้องรีบ
ด าเนินการท าสัญญาให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน ผู้บิหารเอง ได้เล็งเห็นว่าเป้าหมาย
ของโครงการนี้ก็เพ่ือต้องการน้ า ที่ผ่านมาพ้ื นที่อ าเภอสีดา ต าบลโพนทอง ใน 2 ปี   
ที่ผ่านมาได้ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ในปีที่แล้วน้ าที่ไหลผ่านมา เข้ามาน้อย หลังจาก
ที่โอนงบประมาณ และท าสัญญาแล้ว ได้ขอร้องให้ผู้รับจ้างให้ไปเปิดทางเพ่ือให้น้ า
ไหลเข้ามาก่อน ประมาณเดือนกันยายนและตุลาคม เพื่อให้น้ าไหลเข้ามาใน       
หนองใหญ่ ซึ่งการด าเนินการก็ต้องด าเนินการตามแบบ ก็เพ่ือเปิดทางให้น้ าไหลเข้า
มาเหมือง หนองใหญ่ หนองเดิ่น ซึ่งผู้รับจ้างก็ได้เข้ามาด าเนินการ เพื่อเปิดทางน้ า     
ไว้ก่อน แล้วจึงย้ายเครื่องจักรออกไป  การด าเนินการรอบที่ 2 เข้าไปด าเนินการเพื่อ
เปิดปากทางน้ าเข้า ส่วนพื้นที่มีดินชุ่มน้ าอยู่ก็เกิดการสไลด์ ทางคณะกรรมการ 
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  ตรวจงานจ้าง ได้ไปตรวจดูแล้วยังไม่ผ่าน เพราะยังไม่อยู่ในรูปแบบรายการที่ถูกต้อง  
จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าไปด าเนินการในรอบที่สาม  ในช่วงที่ดินแห้งแล้วจนแล้วแล้ว
เสร็จ จะเห็น ว่าการด าเนินโครงการที่อาจด าเนินการได้ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งตอนแรกได้
ขอร้องให้ผู้รับจ้างเข้าไปด าเนินการเปิดทางน้ าก่อน ซึ่งยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายเงิน     
พ่ีน้องประชาชนก็อาจจะเข้าใจว่าท าแค่นั้น หลังจากนั้นก็ด าเนินการในส่วนที่ 2 ต่อ 
ซึ่งมีการขุดอยู่  2 จุด แน่นอนว่ าผู้รับจ้างก็ต้องการเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ แต่ก็ไม่สามารถท าได้เพราะสภาพดินเหลวจึงหยุดด าเนินการ 
ทิ้งช่วงเวลาเกือบเดือน จึงเข้าไปด าเนินการต่อจนแล้วเสร็จ คณะกรรมการจึง ได้ไป
ตรวจรับงาน ส่วนเรื่องโครงการจัดท าเสาธง และรางระบายน้ า  ชี้แจงว่าโครงการ
เหล่านี้เกิดข้ึนจากข้อบัญญัติงบประมาณ ไม่ใช่ผู้บริหารจะด าเนินการได้เอง เพียงแต่
ว่า เราได้ตั้งข้อบัญญัติไว้ในงบประมาณซ่อมแซม โครงการซ่อมแซมเสาธงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ใช้งบประมาณซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในส่วนของช่าง  การใช้
งบประมาณซ่อมแซมที่อ ยู่ในข้อบัญญัติ เกิดจากหนังสือที่ท่านสมาชิกได้แจ้งความ
เดือดร้อนเข้ามาในส่วนของการใช้งบประมาณ ก็ใช้ราคากลาง ตามระเบียบของการ
จัดซื้อจัดจ้าง มีตัวเลขชั ดเจน มีที่มาที่ไปในการก าหนดราคากลาง ถ้าสมาชิกท่านใด
อยากทราบรายละเอียด ก็สามารถตรวจสอบดูได้กับช่าง ในส่วนของร างระบายน้ า 
เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันอยู่ช่วงนึง มีการซ่อมแซมแล้ว แต่มีรถดินไปเหยียบแตก 
ได้ไปตรวจสอบข้อมูลแล้วทราบว่าส่วนที่แตกเป็นรางระบายน้ าของเดิมท่ีท าไว้ 10 
กว่าปีแล้ว การซ่อมแซมเสร็จแล้ว มีรถดินวิ่งในหมู่บ้าน วิ่งหลบกันไปเหยียบฝา     
รางระบายน้ าแตก  ฝาที่ แตกเป็นฝารุ่นเก่า สร้างมา 10 กว่าปี ใช้เหล็กไวเมด        
แต่ของใหม่ใช้เหล็ก บีบี 9 เป็นเหล็ก 9 มม. ท าให้ท่านสมาชิกเข้าใจผิด คิดว่าเป็น
ของใหม่ ได้กระจายข้อมูลไปในหมู่บ้านว่า อบต. ด าเนินการโดยไม่เสริมเหล็ก  แต่ก็ได้
ชี้แจงให้เข้าใจแล้ว ส่วนโครงการถนน คสล . บ้านหนองม่วง ทางด้านศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เส้นเดิมกว้าง 5 เมตร ที่ท าใหม่ กว้าง 4 เมตร เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าว พี่น้อง
ประชาชนได้สร้างรั้วถาวร ถึงแม้ว่า จะได้ไปร่วมชี้แนวเขต ทราบว่ามีการบุกรุก ก็ไม่
สามารถจะไปรื้อถอนได้ ถ้าจะด าเนินการก็ต้อง ใช้เวลานาน  ก็จะท าให้การด า เนิน
โครงการล่าช้าไป สภาพพ้ืนที่เหลือ 4 เมตรกว่า ๆ ก็ต้องเหลือข้างทางไว้ด้วย เพื่อท า
รางระบายน้ า ซึ่งสมาชิกก็ได้อนุมัติผ่านข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว สมาชิกก็คงทราบ
รูปแบบรายการดีอยู่แล้ว ในส่วนของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งอยากให้พ่ีน้อง
ประชาชนในหมู่บ้าน เข้ามามี ส่วนร่วม คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญา ส่วนเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา 
และทางวินัย ซึ่งทาง สตง . บอกว่า การตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชน เมื่อมี
ปัญหา ไม่มีเงินเดือนให้หักในกรณีท่ีมีการเรียกเงินคืน จะเป็นการสร้างควา ม
เดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการ กรณีเกิดความผิดพลาด
ก็ไม่มีเงินเดือนให้หัก การที่เจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ เกิดความผิดพลาด 
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย  เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่
ก็ต้องระมัดระวัง ด้วยความละเอียดรอบคอบ ในส่วนของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้าเป็นความต้องการของสมาชิกและพ่ีน้องประชาชน ก็จะ 
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  พิจารณาอีกครั้งนึง ส าหรับการด าเนินโครงการต่าง ๆ พ่ีน้องประชาชน ก็มีสิทธิที่จะ
ตรวจสอบและติติงได้อยู่แล้ ว การด าเนินงานต่าง ๆ ถ้ามีการสอบถามข้อมูล พูดคุย
กันให้ได้รับข้อมูลที่ตรงกันก็เป็นสิ่งที่ดี ตามท่ีได้ลงไปดูการด าเนินโครงการก็ได้รับ
ความร่วมมือกับทางสมาชิก ในหมู่บ้านเป็นอย่างดี  ยกตัวอย่างเช่น บ้านหนองโน 
หากการด าเนินงานไม่ถูกต้อง ก็แจ้งช่างแล้วแจ้งผู้รับจ้า งให้ด าเนินการให้ถูกต้อง 
เพราะผู้บริหารก็ไม่ได้ไปอยู่ดูด้วยตลอด ถ้างานไหนที่ท่านสมาชิกได้ช่วยกันดู งานก็
จะออกมาดี งานใดที่ไม่ได้ตรวจดูก็อาจจะมีปัญหาบ้าง ก็ต้องช่วยกันแก้ไข 

นายก อบต. กล่าวกับท่านสมาชิก พงค์สิทธิ์ การตรวจสอบขอให้ท่านได้ตรวจสอบข้อมูล ให้ชัดเจน
ก่อน แล้วค่อยไปขยายต่อ หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาใด ก็ให้ไปพูดคุยกันที่บ้านก็ได้ 
เพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องฝาปิดรางระบายน้ ายังไม่ทราบข้อมูลที่
ชัดเจนก็น าข้อมูลไปลงไลน์ขยายออกไป  ถ้ามีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ ก็ให้เข้ามาพูดคุย
กัน สมาชิกทุกคนก็เช่นเดีย วกัน การด าเนินโครงการต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ถ้าผู้รับจ้าง  
ท าไม่ถูกต้องก็บอกได้เลย  ถ้าผู้รับจ้างมีปัญหา ก็ให้แจ้งเข้ามา เพ่ือจะได้ลงไปดู
ร่วมกัน บางครั้งผู้รับเหมาลงไปท างาน ก็ไม่ได้แจ้งก่อน ท าแล้วจึงแจ้งมา จึงไม่ได้
ประสานสมาชิกก่อนล่วงหน้า เพราะผู้รับจ้างหลายราย การตรวจสอบใด ๆ ก็ขอ
ตรวจสอบให้ละเอียด ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องเสี่ยงกับความรับผิดชอบอยู่แล้ว  
เพราะต้องรับผิดทาง แพ่ง อาญา และวินัย เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวัง 
เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย เพราะจะกระทบกับชีวิตราชการที่จะต้องอยู่จนเกษียณ 
ก็อยากให้สมาชิกได้เข้าใจ สิ่งที่ท้วงติงมาก็ยอมรับ สิ่งใดที่ไม่ดีก็จะได้ปรับปรุง 

นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก ขออภัยท่านนายก ในส่วนที่ท่านติติงก็ยอมรับ แต่ผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องมีหน้าที่  
(ส.อบต.ม.10) ข้อมูลไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัย เพราะผมอาจไม่อยู่ในพื้นท่ีร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ ถ้าไม่

เห็นสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่มีอะไรพูดกัน ท่านนายกบอกว่ามีอะไรให้พูดคุยกัน       
ท่านนายกก็สามารถเรียกผมไปพูดคุยได้ แต่ผมเป็นสมาชิกก็ต้องท าหน้าที่ สิ่งที่พูดมา
ทั้งหมดไม่ได้หมายคว ามว่าท่านคอรัปชั่น การด าเนินโครงการต่าง ๆ ก็ขอให้อยู่ใน
กรอบกติกา ตามที่ได้ เชิญทาง ปปช . มา บุคคลที่จะต้องสู้กับทาง ปปช . ก็คือ      
ท่านและเจ้าหน้าที่ โครงการต่าง ๆ ที่ชี้แจงมาก็รับได้ ถ้าดีก็ท าไป ในส่วนที่มอง
ผิดพลาดไป ก็ขออภัยด้วย โครงการทุกโครงการผมก็จะติดตาม ถ้าดีก็ว่าดี 
งบประมาณก็ชี้แจงกันไป ข้อมูลต่าง ๆ ก็ขอให้ชี้แจงในสภาฯ ใน ส่วนของ
คณะกรรมการภาคประชาชน ท่านเกรงว่าเราจะต้องรับผิดชอบ กรณีงานผิดพลาด 
ในเมื่อท่านเป็นผู้บริหาร ถ้าการด าเนินงานไม่ถูกต้อง ท่านไม่ต้องให้ผ่าน ในส่วน
โครงการที่ได้พาดพิงในโซเชียลมีเดีย ก็ต้องขออภัยด้วย  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหา รส่วนต าบลโพนทองตั้งขึ้นพิจารณา
เสร็จแล้ว 

  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ 5.1 เรื่องการพิจารณาการใช้ที่ดินในการจัดท าที่ทิ้งขยะของเทศบาลต าบลสีดา     

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
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เลขานุการสภาฯ ด้วยทางเท ศบาลต าบลสีดา ได้ท าหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ประชุมสภาฯ    
เพ่ือพิจารณาการใช้ที่ดินในการจัดท าที่ท้ิงขยะของเทศบาลต าบลสีดา เนื่องจากเป็น
การด าเนินกิจการนอกเขต ซึ่งทางเทศบาลต าบลสีดาเป็นผู้ด าเนินการ  แต่พ้ืนที่
ด าเนินการอยู่ในเขต อบต .โพนทอง จึงจ าเป็นที่จะต้องขอค วามยินยอมจากสภาฯ 
อบต.โพนทอง จึงได้ประสานทางเทศบาลต าบลสีดา ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่เตรียม
ข้อมูลรายละเอียดมาชี้แจง 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจง 
พ.จ.อ.อุดมพร ปะติเต แนะน าตัว และชี้แจงต่อที่ประชุม วันนี้มาเพื่อปรึกษาหารือ การจัดท าบ่อขยะโดย 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ทต .สีดา) พ้ืนที่บริเวณท่ีจะท าบ่อขยะ ทางเทศบาลได้ซื้อไว้ เมื่อปี พ .ศ. 2542 ซึ่งอยู่ในเขต 

อบต .โพนทอง ในช่วงเป็นสุขาภิบาล มีเนื้อท่ี 18 ไร่ ซึ่งปัจจุบันการก าจัดขยะของ
เทศบาลต าบลสีดาใช้พื้นที่ของเอกชน โดยการเช่าปีต่อปี ซึ่งการใช้พื้นที่ท่ีทิ้งขยะมา
ค่อนข้างยากกว่าการใช้พื้นที่ท่ีทางเทศบาลสีดาได้ประสานปรึกษาหารือกับทาง
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 เพ่ือให้ลงมาตรวจสอบพื้นท่ีที่จัดซื้อไว้ ว่าสามารถ
จัดท าบ่อขยะได้หรือไม่ ได้ลงความเห็นสรุปว่า เทศบาลต าบลสีดาสามารถจัดท าเป็น
บ่อขยะได้โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  แต่ก็ขอให้ตรวจสอบคุณภาพน้ าทุกปี ๆ ละ   
2 ครั้ง ก่อนหน้านั้น สตง . ได้ท้วงติง กรณีซื้อพ้ืนที่ไว้เพ่ือท าบ่อขยะ แต่ไม่ด าเนินการ
จัดท า จงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางเทศบาลได้ด าเนินการมาเรื่อย ๆ การด าเนินการก็ได้
จัดท าประชาคมเพ่ือขอความคิดเห็นของแต่ละส่วน ที่ผ่านมาก็ได้น าข้อ มูล           
เข้าท่ีประชุมสภาฯ ของ อบต.โนนประดู่ วันนี้จึงได้มาขอความคิดเห็นจากสภา อบต .
โพนทอง ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ถ้าผ่านความเห็นชอบ ก็จะด าเนินการประชาคมใน
บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านหนองพลวง  เพราะการจัดท า
เรื่องดังกล่าวต้องได้รับคว ามเห็นชอบ จากทุกภาคส่วน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง
ภายหลัง จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ อบต .โพนทอง หากท่านใดมีข้อสงสัย       
จะซักถามก็เชิญ 

นางสาวนัยนา มาสีดา ชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม ได้สอบถามทาง อบต.โพนทอง ในเรื่องของวิธีการก าจัด 
(รักษาการ หน.สป.ทต.สีดา) ขยะภายในครัวเรือน ใช้วิธีการก าจัดขยะกันเอง ในส่วนของปั๊ม ปตท . เทศบาลต าบล

สีดาก าจัดให้ ท่านนายอ าเภอได้มอบหมายให้มาหาแนวร่วมในวิสัยทัศน์ของสังคม
เมืองที่จะขยายตัวเติบโตขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับขยะท่ีจะเกิดขึ้น จะมีขยะ        
บางประเภทที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามเอกสารของส านักงานสิ่งแวดล้อมท่ี 11 
ที่ ทส 0205 (11 )/ 2101 และแผนที่ได้ แนบมาแจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว         
เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการประชาคมของบ้านโนนสังข์ บ้านลิงส่อง เรียบร้อยแล้ว ให้ดู
ตามหนังสือที่สรุปตามข้อ 2 ซึ่งทางพ้ืนที่ได้ผ่านหลักเกณ ฑ์ วิธีการจัดท าบ่อขยะ    
จะใช้วิธีขุดลงไปแล้วฝังกลบ ซึ่งมีความแตกต่างจากท่ีทิ้งขยะของบัวใหญ่ ทางบัวใหญ่
ใช้วิธีเทขยะลงไป ส่วนของทางเทศบาลต าบล จะใช้วิธีฝังกลบ ถ้าไม่พอก็จะใช้วิธีเผา 
ในอนาคต อปท . จะเข้าสู่ระบบแท่ง มีโอกาสที่จะรวมตัวกัน อาจจะเป็น อบต .    
โพนทอง เทศบาลต าบลสีดา อบต.สีดา รวมตัวกัน ถ้าเกิดปัญหาขยะล้นจะท าอย่างไร 
ได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ถ้าขยะล้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะ
ขนขยะออกจากพ้ืนที่ เพื่อน าไปท าพลังงานไฟฟ้า โดยจะแยกขยะที่เป็นอันตราย 
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  ต่อสุขภาพ ในข้อที่ 2 พ้ืนที่อยู่ห่างจากแหล่งน้ า และได้ลงไปดูพ้ืนที่กับชุดปฏิบัติการ
ของทหาร ปรากฏว่าพ้ืนที่อยู่ห่างจากแหล่งน้ าตามหลักเกณฑ์ ซึ่งบริเวณนั้นมีแหล่ง
น้ าคือ ล าห้วยยาง ซึ่งจะไหลลงมาที่โพนทอง อยู่ห่างจากชุมชนที่ใกล้ที่สุด ประมาณ 
1.34 กิโลเมตร คือ ที่บ้านท่านประธานและบ้านลิงส่อง อยู่ ห่างจากเสาไฟฟ้าแรงสูง 
แต่จะมีการสร้างแน่นอน แต่จะต้องท าการประชาคมกับหลาย ๆ ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

พ.จ.อ.อุดมพร ปะติเต ชี้แจงเพ่ิมเติม มีบางท่านสงสัยว่าบริเวณพ้ืนที่ที่จะท าบ่อขยะอยู่ตรงไหน ได้อธิบาย 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ทต.สีดา) บริเวณจุดที่จะด าเนินการ ถ้าผ่านการประชาคมจากทุกภาคส่วนแล้ว ทางเทศบาล

ก็จะท าถนนต่อจากถนนหินคลุกที่ทาง อบต .โพนทองด าเนินการไว้ ประมาณ 1 ก.ม. 
กว่า ๆ 

นายนิติชา กล้าหาญ ขอสอบถามว่า ขณะนี้บ้านแท่นก าลังด าเนินโครงการขุดลอกหนองน้ าขนาดใหญ่  
(รองประธานสภาฯ) และในอนาคตจะเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของอ าเภอสี ดา ซึ่ง หนองใหญ่บ้านแท่น     

จะรับน้ าจากบ้านหนองพลวง และบ้านหนองพลวงจะรับน้ ามาจากล าห้วยยาง     
มองว่ายังไงในอนาคตก็เกิดผลกระทบแน่นอนเพราะถ้าขาดน้ าคนอยู่ไม่ได้ แต่ขยะ
สามารถท าลายได้ แต่การท าลายจะท าลายในรูปแบบใด ที่ส าคัญ ต าบลโนนประดู่ 
ไม่ได้มีผลกระทบอยู่แล้ว แต่ทางบ้านแท่น หนองพลวง โพนทอง จะได้รับผลกระทบ
เต็ม ๆ ไม่เชื่อว่าจะมีการตรวจคุณภาพน้ าได้จริง ในประเทศไทย ที่ใดมีแหล่งน้ า      
กับท่ีทิ้งขยะจะมีปัญหาทุกที่ เพราะการปฏิบัติจริงท าได้ยาก 

นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก การท าที่ทิ้งขยะเป็นสิ่งที่ดี แต่การบริหารจัดการท าได้ยาก ที่ทิ้งขยะก็อยากให้ม ี 
(ส.อบต.ม.10) เพราะคนไทยนิยมใช้ถุงพลาสติกใส่สิ่งของ ไม่ได้คัดค้านแต่ หาทางออกร่วมกัน       

ในฐานะที่อยู่ในพ้นท่ี ปัญหาทางน้ า ทางอากาศก็ต้องช่วยกันแก้ไขเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 
การมีท่ีทิ้งขยะก็เป็นสิ่งที่ดี แต่การบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎ กติกา             
ถ้าไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎ กติกาได้ ก็จะเกิดปัญหามลพิษของ
แหล่งน้ าตามมา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชน เพราะมี
อาชีพทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ถ้ามลพิษลงถึงพ้ืนหญ้าก็จะเกิดผลกระทบตามมา 
ในฐานะที่เป็นตัวแทนในพ้ืนที่ ก็อยากให้สมาชิกได้พิจารณาไปพร้อม ๆ กัน ในอ าเภอ
สีดา ถ้ามีสถานที่อ่ืนก็อยากให้พิจารณา เพราะพ้ืนที่บริเวณตรงนี้เป็นทางน้ า ถึงแม้ว่า
จะมีระยะห่าง 4 ก.ม. ถ้าขยะล้น คิดว่ามันคงจะควบคุมยาก อยากให้สมาชิกได้
พิจารณาเพ่ือท้องที่ของเรา 

นายอาคม บรรดาศักดิ์ ที่ทิ้งขยะทีเ่สนอมาก็ดี แต่ไม่มั่นใจศักยภาพของเทศบาลในเรื่องของการท างานของ 
(ส.อบต.ม.2) เทศบาล ยกตัวอย่าง น้ าประปาบ้านลิงส่อง เปิดทิ้งไว้ 3 วัน ฝุ่นเต็ม การน าขยะมาท้ิง

ในพ้ืนที่โพนทอง น่าจะโอนมาให้ทาง อบต .โพนทอง ด าเนินการ เพราะบริเวณท่ีจะ
ท าท่ีทิ้งขยะ บริเวณโดยรอบเป็นแหล่งน้ า 

นางสาวนัยนา มาสีดา การด าเนินการ สามารถท่ีจะท า MOU ร่วมกันได้ โดยความร่วมมือกันทุกภาคส่วน  
(รักษาการ หน.สป.ทต.สีดา) วิธีการจะท าการขุดที่จะห่อแล้วฝังกลบ ก่อนที่จะฝังกลบจะต้องท าการเผาก่อน    

เมื่อประมาณปีที่แล้ว ทาง สท . สรรหาที่เป็นข้าราชการระดับ 8 ซ่ึงประกอบด้วย 
นายอ าเภอโนนแดง ผู้อ านวยการคุมประพฤติ สท . ชุดนั้นให้ความส าคัญกับเรื่องขยะ 
โดยมีแนวคิดว่าจะสร้างเตาอบ  ถ้าในอนาคต ของ 3 หน่วยงานมารวมตัวกัน        
น างบประมาณมารวมกัน ในการสร้างเตาเผาอบ ในส่วนของงบประมาณของ 
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  กองสาธารณสุข เทศบาลต าบลสีดา มีไม่เพียงพอที่จะสร้างเตาเผาอบ ในอนาคต
ข้างหน้า ถ้ามีงบประมาณมา คิดว่าจะสร้างได้แน่นอน จะไม่ปล่อยให้ขยะเกลื่อน
เหมือนบัวใหญ่ ดังนั้นจึงต้องมาหาทางออกร่วมกัน ส่วนหนึ่งทางเทศบาลได้มาเก็บ
ขยะให้นั้น ปตท . ซึ่งอยู่ในเขต อบต .โพนทอง จึงขอหารื อร่วมกันว่าสถานที่ดังกล่าว    
มีความเหมาะสม ที่จะท าบ่อขยะหรือไม่ ในส่วนที่ไม่ม่ันใจการบริหารจัดการของ
เทศบาลเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ า จะได้ไปสอบถามกับกองประปาอีกครั้งนึง 

นายวรากร เขียนนอก ในพ้ืนที่ประเทศไทย การแบ่งเขต เทศบาล อบต. ถือว่าเป็นการสมมุติทั้งสิ้น คนไทย 
(รองนายก อบต.) สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้น การเชื่อมโยงของการ

แก้ไขปัญหาก็ต้องแก้ร่วมกัน ตามท่ีท่านสมาชิกได้อภิปรายก็ชัดเจน แต่การบริหาร
จัดการบ่อขยะในทฤษฎีดีมาก แต่ในทางปฏิบัติมีปัญหาทุกที่ เคยเรียนอยู่ที่พระจอม
เกล้าลาดกระบัง บ่อขย ะอยู่ที่อ่อนนุช ในกรุงเทพมหานคร สมัยนั้นท าเป็นโอเพ่นดัม
และคอนโทรลดั้ม โดยการขุดแล้วถม เผาแล้วเอาดินกลบ  ช่วงเวลาที่ก าหนดปริมาณ 
เช่น 100 ตัน ปัญหาที่เกิดคือก่อนที่จะกลบที่ยังเปิดปากอยู่ เพราะไม่สามารถท่ีใส่
วันนี้กลบวันนี้ ไม่สามารถท่ีจะท าได้ ซึ่งในช่วงเวลานั้ นท าให้เกิดปัญหามลภาวะ    
ทางกลิ่นและน้ าเสีย ไม่ว่าจะเป็น อบต . หรือเทศบาลก็ต้องมีขยะ แต่ในพื้นที่ก็ยัง
สามารถบริหารจัดการในครัวเรือน ซึ่งในอนาคตก็จะมีปัญหาแน่นอน  แต่เป็นห่วง
เกี่ยวกับระบบว่ามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่กับการใช้งานขนาดไหน ซึ่งเคยไปร่วม
ประชุมกับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในนครราชสีมา จัดตั้งเป็นโซน 4 
โซน ในการบริหารจัดการขยะ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะด าเนินการเมื่อไร เพราะเป็น
โครงการขนาดใหญ่ ใน 8 อ าเภอ บริเวณนี้ มีบัวใหญ่เป็นจุดศูนย์กลาง ไม่ใช่จะ
ปฏิเสธความรับผิดขอบต่อสังคม แต่เป็นห่วงถ้าเกิดผลกระทบ ก็ จะเกิดผลกระทบทั้ง
เทศบาล อบต . และพ้ืนที่ที่อยู่โดยรอบชุมชน โดยเฉพาะถ้ามีน้ าเสียไหลลงมา         
ยังแหล่งน้ าในพ้ืนที่ อบต .โพนทอง ที่จะไหลลงมาหนองใหญ่ หนองเดิ่น สระประปา
หนองพลวง ก็จะเกิดปัญหาแน่นอน ถ้าทางเทศบาลจะขอมติที่ประชุม ทางเทศบาล   
ก็น่าจะอธิบายวิธีการที่เป็นรูปธรรม ให้เกิดความม่ันใจ เพราะหลาย ๆ ที่ที่เห็นมา     
มีปัญหาเหล่านี้จริง ๆ ส่นใหญ่จะเป็นปัญหาในช่วงที่เปิดปากบ่อไว้เพ่ือทิ้งขยะ ซึ่งจะ
ใช้เวลา 7 – 15 วัน ในช่วงนั้น ก็จะเกิดมลภาวะกลิ่น  การอธิบาย ก็คือเทคนิคการ
ด าเนินการก็ต้องมีเง่ื อนไขว่าถ้าไม่ด าเนินการอย่างนี้ จะต้องหยุดการด าเนินการ  
และต้องมีมาตรการในเชิงสังคม  เพ่ือที่จะรับรองว่าจะด าเนินการอย่างไร เมื่อเกิด
ปัญหาในเรื่อง กลิ่น น้ าเสีย ที่ไหลลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ จะต้องด าเนินการอย่าง
เร่งด่วน ซึ่งทางข้อกฎหมายมีอยู่แล้ว แต่การปฏิบัติจ ริงมักเกิดปัญหา ซึ่งต้องมี
มาตรการว่าจะต้องด าเนินการทันทีทันใด เช่น ที่บัวใหญ่ ปัญหาของพลาสติกท่ีเป็น
ขยะปลิว กว่าจะแก้ปัญหาได้ เกือบ 3 – 4 เดือน ส่วนปัญหาเรื่องน้ าเสีย ค่อนข้างท่ี
จะเป็นปัญหามาก ผู้ที่อธิบายก็น่าจะอธิบายถึงวิธีการที่จะด าเนินการได้ ไม่ใช่อธิบ าย
ตามข้อระเบียบที่ก าหนดไว้ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นตอนปฏิบัติ ควรจะอธิบายวิธีการ
ว่าท าอย่างไร จะแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ 

นายก อบต. ในฐานะประชาชนในหมู่บ้านที่จะได้รับผลกระทบ เกี่ยวกับเรื่องบ่อขยะก็เคยมีส่วน
ร่วมมาโดยตลอด ได้ให้ความคิดเห็นมาโดยตลอดว่าบ้านหนองพลวงจะต้องได้รับ 

 
 
        /ผลกระทบแน่นอน....... 
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  ผลกระทบแน่นอน เพราะบ่อขยะกว่าจะเต็ม ในช่วงเวลานั้นก็จะเกิดมลภาวะเรื่อง
กลิ่น ส่วนเรื่องนี้ บ้านหนองพลวง บ้านโพนทอง ยังไงก็คงจะไม่สามารถควบคุมขยะ   
ที่ล้นได้ ส่วนบานโนนสังข์ ลิงส่ อง จะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่ เพราะน้ าไหลผ่าน
มาแล้ว ส่วนต าบลสามเมืองก็จะไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนในพื้นท่ีต าบลโพนทอง ก็ยัง
ใช้วิธีครัวเรือนบริหารจัดการขยะเอง 

นายสุทิน พลเมืองดี ปัญหาขยะทุกคนคงจะปฏิเสธไม่ได้ เห็นดีด้วยในส่วนผู้ที่ได้จัดซื้อท่ีดินเพื่อท าท่ีทิ้ง 
(หัวหน้าส่วนสารธารณสุขฯ) ขยะ แต่ในส่วนการบริหารจัดการก็ต้องช่วยกัน ปัจจุบันขยะของต าบลโพนทองอยู่ที่ 

3 ก.ก./คน/วัน ในส่วนของครัวเรือนก็คงก าจัดกันเอง ในส่วนของทางร้านต่าง ๆ ก็คง
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นท่ีที่จะบริหารจัดการ ก็ขอเสนอแนะในส่วนของการ
บริหารจัดการร่วมกันทุกภาคส่วน เพราะต่อไปจะเกิดปัญหาขยะล้นโลก 

พ.จ.อ.อุดมพร ปะติเต กล่าวขอบคุณทาง อบต.โพนทอง วัตถุประสงค์ที่มาในวันนี้ ก็เพ่ือปรึกษาหารือ 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ทต .สีดา) เกี่ยวกับการท าบ่อขยะ ไม่ว่าผลจะเป็นประการใด เทศบาลต าบลสีดา ก็จะได้

ด าเนินการในขั้นตอ นต่อไป ถ้าหากผ่านการประชาคมหมู่บ้านแล้ว  การก่อสร้างก็
จะต้องปรึกษากับทางจังหวัดอีกครั้ง ส่วนแบบจะเป็นแบบคอนโทรลดั้ม ถ้าปริมาณ
ขยะเพียงพอก็จะกลบ ถ้ายังไม่กลบ ก็จะใส่น้ ายาระวับกลิ่นไว้ ส่วนที่เผาได้ก็จะเผา 
ถ้าผ่านประชาคม ก็จะท าการล้อมรั้ว ปลูกต้นไม้เพ่ือป้องกั นไม่ให้ขยะบางส่วนปลิว   
นี่คือแบบแปลนคร่าว ๆ การขอความเห็นจะต้องขอความเห็นจากทุกภาคส่วน      
ถ้าทุกภาคส่วนไม่เห็นด้วย ทางเทศบาลต าบลสีดา ก็ไม่สามารถด าเนินการได้  

นางสาวนัยนา มาสีดา เสนอให้มีการท า ตอบ ร่วมกันระหว่าง กองสาธารณสุขเทศบาลต าบลสีดา กับส่วน 
(รักษาการ หน.สป.ทต.สีดา) สาธารณสุข อบต.โพนทอง เกี่ยวกับมาตรการในการบริหารจัดการขยะ 
นายก อบต. เสนอให้ทางเทศบาลต าบลสีดาได้ไปท าการศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้ชัดเจน     

แล้วค่อยมาปรึกษาหารือกัน 
เลขานุการสภาฯ ในเรื่องดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการนอกเขต ซึ่งผู้ด าเนินกิจการ คือเทศบาลต าบล   

สีดา แต่พ้ืนที่ที่จะด าเนินกิจการอยู่ในเขตพ้ืนที่ อบต .โพนทอง ดังนั้น ทางสภา อบต .
โพนทอง จะต้องพิจารณาและลงมติว่าจะให้ความยินยอมให้เทศบาลต าบลสีดา      
ใช้พื้นที่ในเขต อบต.โพนทอง ในการจัดท าบ่อขยะหรือไม่ 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มติยินยอมให้เทศบาลต าบลสีดาใช้พื้นที่ในเขต อบต .โพนทอง ในการจัดท าบ่อ

ขยะ จ านวน 2 เสียง 
 มติไม่ยินยอมให้เทศบาลต าบลสีดาใช้พื้นที่ในเขต อบต .โพนทอง ในการจัดท าบ่อ

ขยะ จ านวน 14 เสียง 

 5.2 เรื่องการพจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาอ งค์การบริหารส่วนต าบล
โพนทอง 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ ชี้แจง ในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี จะมีคณะกรรมการด้วยกันทั้งหมด 3 

คณะ 1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 2. คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต า บลโพนทอง 3. คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลสามปี ซึ่งคณะกรรมการพัฒนา 

 
       /องค์การบริหารส่วนต าบลโพทอง....... 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลโพทอง ได้ครบวาระในการท าหน้าที่ 2 ปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ .ศ. 
2548 องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ จะประกอบด้วย นายก อบต .         
เป็นประธาน รองนายกเป็นกรรมการ ตัวแทนสมาชิกสภาฯ ที่สภาฯ คัดเลือก 3 ท่าน 
เป็นกรรมการ ตัวแทนจากประชาคมต าบล คัดเลือกแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน      
ส่วนราชการ ปลัด อบต . เป็นกรรมการและเลขานุ การ และมีเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ก่อนที่จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ 3 ท่าน 
ขอแจ้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้  

  1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  
  (1.1) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่ มี

ผลกระทบต่อประโยชน์ของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
การผังเมือง 

 (1.2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
 (1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการ

ในยุทธศาสตร์ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโพยต รง เช่น การแก้ไขปัญหา         
ความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 (1.4) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัด 

 (1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
 (1.6) แผนชุมชน 
 ในการจัดท าแผนพัฒนา ให้ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็น

เร่งด่วน ที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 2. ร่วมจัดท าแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

การจัดท าร่างแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ด าเนินการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ จ านวน      

3 ท่าน 
นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก เสนอ นายทองคุณ ไปไหน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
(ส.อบต.ม.10) ผู้รับรอง นายอาคม บรรดาศักดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
 ผู้รับรอง นางลูกชิ้น พิมพ์อุบล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
นางลูกชิ้น พิมพ์อุบล เสนอ นางนริสรา บุษย์ศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
(ส.อบต.ม.10) ผู้รับรอง นายชาญชัย โต๊ะไธสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
 ผู้รับรอง นายหวั่น กุลวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
นายพิสิทธิ์ โหมดนอก เสนอ นายอ่อน บุญสวาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
(ส.อบต.ม.8) ผู้รับรอง นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
 ผู้รับรอง นางปราณี สมนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอผู้อ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่า สมาชิกสภาฯ ที่

ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 3 ท่าน 
ได้แก่ 1. นายทองคุณ ไปไหน  2. นางนริสรา บุษย์ศรี  3. นายอ่อน บุญสวาย 

 5.3 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

        /ประธานสภาฯ……. 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . 2548 หมวด 6 ข้อ 28 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ด้วยคณะกรรมการเดิม   
ได้ครบวาระ 2 ปี คณะกรรมการท่านเดิมในส่วนของสมาชิกสภาฯ ได้แก่ นายหวั่น 
กุลวงศ์   2. นายนิติชา กล้าหาญ  3. นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก  ดังนั้น สภา อบต .  
โพนทอง จึงต้องพิจารณาด าเนินการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ จ านวน 3 ท่าน 
เพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
โพนทอง ก่อนที่จะด าเนินการคัดเลือก ขอแจ้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้ 

 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น แผละประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประ ชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า สามสิบวัน 

 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ด าเนินการพิจารณ าคัดเลือกและมอบหมายตัวแทน

สมาชิกสภาฯ จ านวน 3 ท่าน 
นางนริสรา บุษย์ศรี เสนอ นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
(ส.อบต.ม.9) ผู้รับรอง นายหวั่น กุลวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
 ผู้รับรอง นางลูกชิ้น พิมพ์อุบล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
นายนิติชา กล้าหาญ เสนอ นายอาคม บรรดาศักดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
(รองประธานสภาฯ) ผู้รับรอง นายราชันย์ จันทร์วัน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
 ผู้รับรอง นายชาญชัย พันอินจ่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก เสนอ นายพิสิทธิ์ โหมดนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
(ส.อบต.ม.10) ผู้รับรอง นายนิติชา กล้าหาญ รองประธานสภา อบต. 
 ผู้รับรอง นายทองคุณ ไปไหน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ที่จะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี เป็นอันว่า สมาชิกสภาฯ 

ที่ได้รับการคัดเลือกและมอบหมาย จ านวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพั ฒนาสามปี ได้แก่ 1. นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก  2. นายอาคม 
บรรดาศักดิ์  3. นายพิสิทธิ์ โหมดนอก 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต. ตามแบบติดตามและประเมินผลเกณฑ์ชี้วัด

การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 2558 
ประธานสภาฯ ด้วยคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคราวประชุม

ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ให้ความเห็นชอบ เกณฑ์ชี้วัดและค่า
เป้าหมายขั้นต่ า การบริการสาธารณะของเทศบาลและ อบต. รอบท่ี 3 และให้ 

 
       /ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี....... 
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  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าเกณฑ์ชี้วัดไปติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและ อบต . จึงให้ อบต . ด าเนินการ
ตามข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเอง และด าเนิน การบันทึกข้อมูลตามแบบติดตาม
และประเมินผล และน าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเอง รายงานที่ประชุมสภาฯ 
ทราบ บัดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ท าการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แจกให้
สมาชิกทุกท่าน และไมอบหมายเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สรุปให้ที่ประชุมอีกครั้ง 

นางสาวนงค์ฤทธิ์ ดีสวน สรุปการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล ดังนี้ 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 1. ข้อมูลพื้นฐาน 2. ข่อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3. ข้อมูลงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4. ด้านการจัดระเบียบสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 การให้การบริการสาธารณะ 
 ภารกิจที่ 1 การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน 
 ภารกิจที่ 2 น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 ภารกิจที่ 3 การจัดให้มีหรือบ ารุงรักษาไฟฟ้าและความส่องสว่าง 
 ภารกิจที่  4 งานวิศวกรรมจราจร 
 ภารกิจที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
 ภารกิจที่ 6 การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ 
 ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ภารกิจที่ 9 การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
 ภารกิจที่ 10 การสาธารณสุขมูลฐาน 
 ภารกิจที่ 11 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ภารกิจที่ 12 การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 
 ภารกิจที่ 13 การท่องเที่ยว 
 ภารกิจที่ 14 การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และการ

ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ 6.2 เรื่องปรึกษาหารือ ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 2559 และสมัยแรก
ของปี 2560 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

เลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 
2547 ข้อที่ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา และวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีขอ งปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรก
ของแต่ละปี 

มติที่ประชุม มติก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2550 เริ่มตั้งแต่ 1 – 15 
กุมภาพันธ์ 2560 และก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2559 จ านวน 4 สมัย  

 สมัยสามัญ สมัยแรก 1 – 15   กุมภาพันธ์   2559 
  
           /สมัยสามัญ สมัยที่ 2……. 
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  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 16 – 30  พฤษภาคม   2559 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 13 – 27   สิงหาคม 2559 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 15 - 29  พฤศจิกายน 2559 
 ด้วยคะแนนเสียง  16  เสียง 
 ประธานสภาฯ 6.3 เรื่องแจ้งรายรับ – รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ขอเชิญ       

ผอ.กองคลัง ได้รายงาน 
นางสุเนตร ประยูรสิงห์ รายงานรายรับจริง – รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 14  
(ผู้อ านวยการกองคลัง)  กุมภาพันธ์ 2559 
  รายรับจริง 
 ประมาณการตามข้อบัญญัติฯ 2559  18,500,000          บาท 
 หมวดภาษีอากร     8,799.66  ”   
  หมวดภาษีจัดสรร    3,630,133.98   ” 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  54,413   ” 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     -   ” 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    5,256   ” 
 เงินอุดหนุนทั่วไป     3,566,881          ” 
 รวมรายรับจริง     7,265,483.64  ” 
 รายจ่ายจริง 
 ประมาณการตามรายจ่ายตามข้อบัญญัติฯ 2559 18,500,000  ” 
 หมวดงบกลาง     172,613  ” 
 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   2,650,637  ” 
 หมวดค่าตอบแทน    13,250   ” 
 หมวดค่าใช้สอย     811,876.28  ” 
 หมวดค่าวัสดุ     91,078.50  ” 
 หมวดค่าสาธารณูปโภค    85,530.37  ” 
 หมวดเงินอุดหนุน    484,000  ” 
 หมวดค่าครุภัณฑ์     1,500   ” 
 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    225,300  ” 
 หมวดค่าธรรมเนียมธนาคาร   200   ” 
 รวมรายจ่ายจริง     4,535,785.15  ” 
 คงเหลือ (รายได้จริง หัก รายจ่ายจริง)  2,729,698.49  ” 
 หมายเหตุ 
 เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 7,499,465.77  ” 
 เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558   9,607,041.78  ” 
 หัก จ่ายขาดเงินสะสม     557,500  ” 
  (วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 14 กุมภาพันธ์ 2559) 
 คงเหลือ      9,049,541.78  ” 
ที่ประชุม รับทราบ 

 

        /ประธานสภาฯ....... 
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ประธานสภาฯ มีท่านผู้ใด มีเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 
น.ส.พินณพัชศ์ แก้วกัลพัฒน์ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนส าหรับกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โพนทอง  
(หน.ส่วนการศึกษาฯ) เกมส์ ครั้ งที่ 18 ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเชิญ     

ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ที่วัดบ้านหนองหว้า เวลา 08.00 น. 
นายลิขิต ประยูรสิงห์ รายงานการด าเนินโครงการ ได้แก่ โครงการถนน คสล. จากคุ้มน้อย – ถนนมิตรภาพ  
(ผู้อ านวยการกองช่าง) หมู่ 10 โครงการถนน คสล . จากบ้านนายโชคชัย – วัดพฤกษาศิลาอาสน์ โครงการ

ถนนหินคลุกสายบ้านนางวิลัย ช่างเหล็ก – สะพานข้ามล าห้วยยาง หมู่ 2 โครงการ
ถนน คสล . จากบ้านนางสุภาลัย – ถนนมิตรภาพ หมู่ 7 และถนนเอซี 2 โครงการ 
ด าเนินการเสร็จแล้ว และที่เหลือในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ  2559 ยังเหลืออีก 6 
โครงการ จะด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนี้ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ได้แก่ 
โครงการถนน คสล . สายบ้านมะค่า – ทุ่งรี ต าบลวังหิน โครงการรางระบายน้ าบ้าน
หนองหว้า โครงการถนน คสล . บ้านใต้ โครงการถนนแอสฟัลติก หมู่ 7 ตามท่ีได้ลง
ไปส ารวจกับผู้บริหา ร สภาพถนนเดิม เกิดแตกร้าว เพราะรากต้นยูคาลิปตัสจะไม่
สามารถปูยางได้ จะได้พิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส่วนงานวางท่อหนองใหญ่ถึง
หนองรังกา โครงการวางท่อ คสล . บ้านลิงสิ่ง โครงการฝาปิดรางระบายน้ า หมู่ 10 
จะด าเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณนี้ 

นายวรากร เขียนนอก ตามท่ีได้ลงไปดูพ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการถนนแอสฟัลติกของบ้านแท่น ปรากฏว่า 
(รองนายก อบต.) สภาพพ้ืนที่คอนกรีตแตกร้าวมาก เนื่องจากมีรากไม้ต้นยูคา ระยะทางประมาณ 10 

เมตร ในการด าเนินการอาจใช้งบประมาณในตัวเดียวกัน อาจท าให้ได้ระยะทางลดลง 
เพราะจะต้องด าเนินการซ่อมแซมก่อน แต่ก็ต้องหารือกับทางท่านสมาชิกดูก่อน 

นายก อบต. โครงการดังกล่าวนี้ จะต้องมาหารือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันก่อน 
ดต.นิติภูมิ ทองโสน ได้แนะน าตัวต่อที่ประชุม ย้ายมาจากจังหวัดชัยภูมิ มาอยู่อ าเภอสีดา ท าหน้าที่     

สายตรวจประจ าต าบลโพนทอง 
นายสุทิน พลเมืองดี ขอให้ช่วยส ารวจสุนัขและแมวมาส่งที่ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนหนึ่ง 
(หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ) ทราบมาว่า สาธารณสุขได้ให้ท าการส ารวจแล้ว ใช้ข้อมูลเดียวกันก็ได้ มาส่งที่ส่วน

สาธารณสุข ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ส่วนสาธารณสุขจะจัดอบรมโครงการ
ก าจัดขยะและการน าขยะมาใช้ใหม่ และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึง 

นายชาญชัย โต๊ะไธสง แจ้งปัญหาการซ่อมแซมประปา หมู่ 4 ตามท่ีท่านนายกได้ลงไปดูพร้อมกับผู้น า 
(ส.อบต.ม.4) หมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปัจจุบันการซ่อมแซมยังไม่แล้วเสร็จ 

ชาวบ้านยังเดือดร้อนเหมือนเดิม  อยากให้ท่านลงไปดูแ ละแก้ไขให้ด้วย ส่วนเรื่อง    
จัดงานวันเด็กที่ผ่านมาก็ดีอยู่ แต่เรื่องเสื้อผ้าที่สวมใส่ อยากให้เป็นทีมงานเดียวกัน 

นายเกียรติชัย ช่างปลูก 1. โครงการซ่อมแซมประปา หมู่ 4 ได้ด าเนินการซ่อมแซมแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ  
(ส.อบต.ม.4) อยากทราบใช้งบประมาณในการด าเนินการเ ท่าไร พอจะมีงบประมาณเหลือในการ

ซ่อมแซมต่อให้ใช้การได้ดีอีกหรือไม ่
 2. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง อยากให้ช่วยด าเนินการให้ด้วย เนื่องจากเ ป็นหมู่บ้านใหญ่ 

ส่วนเรื่องท่ีขอชมเชย เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา ปีนี้ถือว่าท าได้ดีที่สุด ในปีหน้าให้
จัดแบบนี้อีก เรื่องห้องน้ า ก่อสร้างได้ดี มีเพียงพอส าหรับผู้ที่มาแข่งขันกีฬา ส่วนเรื่อง
งานวันเด็ก การแต่งกาย อยากให้ใส่เสื้อผ้าเป็นทีมงานเดียวกัน 
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นายอ่อน บุญสวาย 1. อยากทราบงบประมาณในการซ่อมแซมถนนที่น้ าท่วมขัง และร่องน้ าที่ด าเนินการ 
(ส.อบต.ม.8) ไปแล้ว 2 – 3 จุด ใช้งบประมาณเท่าไหร่ 
 2. ถนน คสล. รอบหมู่บ้าน ยังเหลืออยู่ 120 เมตร 
 3. อยากให้ซ่อมแซมถนนจากบ้านผู้บ้านถึงบ้านดาบเผ่า ประมาณ 200 เมตร สภาพ

ช ารุดมาก 
นายพิสิทธิ์ โหมดนอก กล่าวเสริม นายอ่อน บุญสวาย เกี่ยวกับโครงการถนน คสล. รอบหมู่บ้าน สอบถาม 
(ส.อบต.ม.8) เกี่ยวกับเงินรางวัลในการจัดท ากระทงของบ้านใต้ เรื่องอุปกรณ์กีฬา ปีนี้ได้น้อย

เกินไป อยากให้พิจารณาเพ่ิมเติมให้มากกว่านี้ 
นางนริสรา บุษย์ศรี ปัญหาตรงบริเวณทางโค้งหนองรังกา ส่วนมากเป็นที่พักของรถพ่วง คนรถลงไป 
(ส.อบต.ม.9) อาบน้ าในหนองรังกาและทิ้งสิ่งปฏิ กูลลงในหนองน้ า อยากให้ฝ่ายบริหารได้ไปถม

บริเวณนั้น เพื่อไ ม่ให้ใช้ยูเทิร์น เพราะถ้าใครสัญจรในช่วงเช้า รถจอดยังไม่สามารถ
มองเห็นอีกด้านหนึ่ง อยากให้ฝ่ายบริหารหางบประมาณปิดเส้นทางบริเวณนั้น 

นายนิติชา กล้าหาญ เสนอ อยากให้ฝ่ายบริหารได้แจ้งงบประมาณของบริษัทท่ียื่นซองได้ ให้สมาชิกทราบ  
(รองประธานสภาฯ) เพ่ือที่จะได้เกิดความชัดเจน ตรวจสอบได้ ส่วนเรื่องห้องน้ า ชาวบ้านร้องเรียนมา    

ที่ฉีดช าระห้องที่ 1 ช ารุด 
นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก ขอสรุปในภาพรวมที่สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น 
(ส.อบต.ม.10) 1. สอบถามกรณีงบประมาณที่แปรญัตติไป จะสามารถด าเนินการได้อย่างไร     

อยากให้ช่วยชี้แจง ส่วนในภาพรวมของการจัดงานวันเด็ก การแข่งขันกีฬาก็ถือว่าท า
ได้ดี ต่อไปก็ขอให้น ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ดีต่อไป ในส่วนตัวไม่ได้ต้องการจะให้ร้ายใคร 
แต่ก็ได้ท าหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ในการยื่นกระทู้ถาม 

นายวรากร เขียนนอก ตามท่ีท่านได้เสนอปัญหาในเรื่องอ่ืน ในส่วนบ้านมะค่าจะมอบหมาย ผอ.กองช่าง 
(รองนายก อบต.) ได้ชี้แจง ส่วนบ้านใต้ เรื่องงบประมาณการซ่อมแซม เนื่องจากได้รับหนังสือจากทาง

บ้านใต้เกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขัง ทาง อบต . จึงได้ด าเนินการซ่อมแซมและเพ่ิม      
รางระบายน้ า ใ ช้งบประมาณในการซ่อมแซมส่วนตัวเลขต้องขอดูข้อมูลก่อน      
ส่วนถนน คสล . รอบหมู่บ้าน โครงการอยู่ในข้อบัญญัติอยู่แล้ว แต่ต้องทยอย
ด าเนินการ เนื่องจากช่างก็ต้องดูแลโครงการต าบลละ 5 ล้านด้วย การควบคุมงาน
ต่าง ๆ ก็ทยอยออกไปเรื่อย ๆ สิ้นเดือนมีนาคมน่าจะเกือบเสร็จทั้งหมด ยกเว้นกรณีที่
มีปัญหาอุปสรรคจริง ๆ ซึ่งถ้ามีอาจจะเป็นโครงการวางท่อบ้านโพนทอง ต้องรอขุด
หนองใหญ่เสร็จก่อน ถึงจะรู้พื้นที่ชัดเจน ในข้อบัญญัติโครงการของบ้านใต้ ยาว 110 
เมตร งบประมาณ 240 ,000 บาท ปีนี้ได้ท าแน่นอน งานซ่อมแซมก็จะพยายาม
ด าเนินการให้ ส่วนเรื่องอุปก รณ์กีฬาก็น่าจะพูดคุยกันได้ แต่บางสิ่งบางอย่างก็เป็น
เรื่องของกฎระเบียบ แต่ก็สามารถท่ีจะปรับได้ ส่วนบ้านโพนทองเรื่องลงอาบน้ า     
ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน เพราะผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ส่วนทาง อบต . 
จะได้ขอความอนุเคราะห์จากทางหลวงเพราะเป็นพ้ืนที่ของท างหลวง ในส่วน     
หนองรังกาของบ้านโพนทองได้งบประมาณต าบลละ 5 ล้าน มาด าเนินการขุด     
เมื่อขุดและปรับเรียบร้อยแล้ว จะได้ด าเนินการสร้างรั้ว เพื่อที่จะกั้น                   
สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาลงในสระน้ า ก็รอให้งบประมาณต าบลละ 5 ล้าน ด าเนินการ    
ให้แล้วเสร็จก่อน ทาง อบต. ก็จะได้ด าเนินการต่อไป แต่ไม่แน่ใจว่า ผู้ใหญ่บ้าน 
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  ได้เสนอรั้วไปด้วยหรือไม่ ถ้าไม่มีค่อยเสนอเข้าข้อบัญญัติ งบประมาณซ่อมแซมถนน 
รอให้ด าเนินการในส่วนหลัก ๆ ก่อน จึงจะด าเนินการซ่อมแซมต่อ ตามที่ท่านนิติช า 
เสนอมา การสอบราคาได้ติดประกาศไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทาง อบต . อยู่แล้ว 
ถ้าต้องการก็จะให้เจ้าหน้าที่ได้พิมพ์เอกสารแจกในการประชุมแต่ละครั้ง           
ส่วนงบประมาณการซ่อม ก็น ามาใช้ในการซ่อมแซม ยกตัวอย่าง กรณีบ้านใต้แจ้งมา  
ก็น างบประมาณในส่วนนี้ไปซ่อมแซม ร างระบายน้ าบ้านหนองพลวง ก็น า
งบประมาณในส่วนนี้ไปซ่อมแซม เพราะโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ก็เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารที่จะด าเนินการ แต่ต้องเป็นลักษณะงานที่เป็นการซ่อมแซม  ก็จะใช้
งบประมาณในส่วนนี้ด าเนินการ หากหมู่บ้านใดมีโครงสร้างพ้ืนฐานหรือวัสดุอุปกรณ์
ใดที่เป็นข องทาง อบต . ที่จะซ่อมแซม ก็ให้แจ้งเข้ามา ส่วนถังบ้านหนองหว้าก็จะ
ด าเนินการเร็ว ๆ นี้ ใช้งบประมาณในส่วนของรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ การจ้าง
เหมาบริการ 

นายลิขิต ประยูรสิงห์ ชี้แจงเกี่ยวกับการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 ได้ด าเนินการติดตั้งนั้นเรียบร้อย 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) แล้ว การเชื่อมท่อผิดจุด ได้ไปดูร่วมกันกับผู้น าหมู่บ้าน ได้ชี้จุดผิดก็จะเร่งผู้รับจ้าง  

เข้าด าเนินการ จะเปลี่ยนจุดเชื่อมท่อให้ถูกต้อง จะซ่อมแซมสภาพเห็นไม่ชัดเจน 
เนื่องจากขุดลงไปถึงจะพบปัญหาเรื่องไป ทางผู้รับจ้างจะรีบมาด าเนินการ            
ให้แล้วเสร็จ จะเร่งรัดให้ 

นายอาคม บรรดาศักดิ์ ขอขอบคุณ ส าหรับโครงการถนนหินคลุกของหมู่ 2 ที่ได้ไปด าเนินการให้ แต่ขอให้ 
(ส.อบต.ม.2) ควบคุมให้ตรงตามสเปคงาน 
นายวรากร เขียนนอก ในส่วนนี้ก็ขอให้ท่านสมาชิก ช่วยกันดูพร้อมกับช่างและผู้รับจ้าง ถ้ามีปัญหาตรงไหน 
(รองนายก อบต.) ไม่ดี ก็บอกให้ช่างผู้คุมงานและผู้รับจ้างได้เลย หรือแจ้งมาที่ฝ่ายบริหารก็ได้ 
นางพิมพ์ณดา พืชมาก  แจ้งโครงการก าจัดวัชพืช ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ป้องกัน ส ารวจพื้นที่ท่ีจะด าเนินการ  
(หัวหน้าส านักงานปลัดฯ) คือ ที่ฝ่ายบ้านโพนทอง ได้ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านแล้ ว ผู้ใหญ่บ้านขอให้ผ่านช่วง

อากาศหนาวก่อน แต่ทาง อบต . ได้รายงานไปแล้วว่าจะท าภายในเดือนนี้ ก็ขอความ
ร่วมมือท่านสมาชิกท้ัง 2 ท่าน ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนช่วยกัน
ก าจัดผักตบชวา และโครงการที่จะด าเนินการในเดือนมีนาคม คือโครงการพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้และเป็นขวัญก าลังใจในการไปทัศนศึกษาดู
งาน ซึ่งการด าเนินการจากอบรมที่ อบต . 1 วันและจะเดินทางไปศึกษาดูงานอีก     
1 วัน ในช่วงปลายเดือนนี้ ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันก็จะได้ไปส ารวจพื้นที่ก่อน ถ้าทราบ
ก าหนดการแน่นอน จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ส่ วนโครงการวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 
มีนาคม ทางท้องถิ่นอ าเภอจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึง และในช่วงต้นเดือนมีนาคม   
จะท าการประชาคมเพ่ือจัดท าแผน ปัญหาที่พบ ประชาชนเข้าร่วมประชาคมน้อย 
อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมการจัดท าประชาคมแผน เพ่ือทาง 
อบต. จะได้รับทราบปัญหา เพ่ือที่จะได้น าแผนเข้าสู่การพัฒนา 

น.ส.พินณพัชศ์ แก้วกัลยพัฒน์ เกี่ยวกับรางวัลกระทง จะไปตรวจสอบให้ว่าใครเป็นผู้รับรางวัล และขอ 
(หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ) ประชาสัมพันธ์ให้ไปยื่นภาษีภายในเดือนมีนาคม สามารถที่จะยื่นทางอินเตอร์เน็ตได้ 

ถึงแมไ้ม่เสียก็ต้องยื่น  
นายชาญชัย พันอินจ่อง อยากถามว่าการไปทัศนศึกษาของ อปพร. มีคนฝากถามว่าต้องจ่ายเงินสมทบคนละ  
(ส.อบต.ม.6) 500 บาท ใช่หรือไม ่
 
        /นายวรากร เขียนนอก……. 
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นายวรากร เขียนนอก ยืนยันว่าไม่มี เพราะ อปพร. ไม่มีค่าตอบแทน งบประมาณที่ตั้งไว้ก็น่าจะเพียงพอกับ 
(รองนายก อบต.) ข้อเท็จจริง ในส่วนของ อสม. ตั้งงบประมาณไว้ต่ า และ อสม. มีค่าตอบแทน เขายินดี

ที่จะสมทบด้วย ที่บ้านหนองหว้าเจริญ เพราะว่าเรามีแผนงาน กิจกรรมในหมู่บ้าน 
เขามีงบประมาณในการท าร่วม ท าให้ ถ้ารอแต่งบประมาณท าให้ ความเจริญก็จะไม่
มี ท าร่วม คือ ความร่วมไม้ร่วมมือ ท าเอง เช่น การจัดงานเข้าปริวาสกรรม สิ่งเหล่านี้
เกิดข้ึนในหมู่บ้าน ผู้ที่เป็นผู้น าจะต้องพาพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ช่วงนี้จะมีงบประมาณโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล       
ในต าบลโพนทองมีบ้านมะค่าท่ีเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ เพียงทุกส่วนจะต้องระดม
กันลงไป ผู้น าก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือ เรื่องไฟฟ้าได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้ใด มีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอปิดประชุม 

  ปิดประชุมเวลา  13.00 น. 

(ลงชื่อ)  สุกัญญา  บัวส าราญ ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางสุกัญญา  บัวส าราญ) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง    

   (ลงชื่อ)           ณัฐวุฒิ การชงัด  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายณัฐวุฒิ การชงัด) 
          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

          (ลงชื่อ)    พิสิทธิ์ โหมดนอก   คณะกรรมการฯ    
              (นายพิสิทธิ์ โหมดนอก) 
               สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

    (ลงชื่อ)     ปราณี สมนอก      เลขานุการคณะกรรมการฯ 
             (นางปราณี  สมนอก) 
           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

    (ลงชื่อ)             ค า บรรดาศักดิ์  ผู้รับรอง    
          (นายค า  บรรดาศักดิ์) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
 


